



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๕๗๐

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุประเบิดการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายแก่นเพชร ชวงรังษี)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือหรือข้อราชการประจำสัปดาห์
ประจำวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธานสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และ เรื่องที่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ	๑. รมว.มท. ขอให้ทุกกรม รัฐวิสาหกิจ คิดงานใหม่ที่จะดำเนินการ ในระยะ ๓ เดือนข้างหน้า เพิ่มเติมจากงานที่ดำเนินการต่อเนื่อง ๒. ปลัด ทส. ขอความร่วมมือ มท. ดำเนินการเรื่องการจดทะเบียน ตั๋วรูปพรรณช่วง ๓,๖๒๗ เชือก กำหนดแล้วเสร็จ ๑๔ พ.ค. ๕๘ และขอให้วางมาตรการในการแก้ไขปัญหากรณี ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด และการพิจารณาขอใช้มาตรา ๔๔ ให้ผู้ครอบครองช้างต้องแจ้งเกิดภายใน ๓ เดือน และเสนอให้ เปลี่ยนตั๋รูปพรรณทุก ๓ ปี	ทุกหน่วยงาน ปค.
๒. สรุปข้อมูลการดำเนินการ ของ ศูนย์ ปฏิบัติ การ สนับสนุนการขับเคลื่อน นโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)	รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมนันทน์) รายงานสถานการณ์ ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้ ๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘ ได้กล่าวชื่นชมการเคลื่อนไหวเพื่อทำประโยชน์ ให้สังคม ใน ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มมนุษยชนเพนกวิน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้พิการที่ ไร้แขน แต่สามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้ โดยเปรียบเทียบกับในฐานะ คนที่มีมือ มีแขนใช้งานได้ปกติ สามารถช่วยเหลือประเทศชาติและ สังคมอย่างไรบ้าง (๒) กลุ่มมโนละเมอ ที่ใช้หลักคิดว่าเราสามารถทำให้ ประเทศดีขึ้นได้ ขอเพียงให้ทุกคนช่วยกันคนละนิด ตามความถนัดของ แต่ละคน สำหรับประเด็นของรายการคืนความสุขฯ ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง เกี่ยวกับเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑) การท่องเที่ยว ภาพรวมธุรกิจการท่องเที่ยวดำเนินไปในทิศทาง ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ขอให้สร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ ๒) การคมนาคม รัฐบาลได้จัดทำแผนพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระยะ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕) ซึ่งในปี ๕๘ มีโครงการสำคัญ เช่น (๑) การพัฒนาโครงข่ายรถไฟ ระหว่างเมือง (๒) เส้นทางมอเตอร์เวย์ ๓ เส้นทาง (๓) การขยาย เส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๑๐ เส้นทาง (๔) โครงข่ายรถไฟทางคู่ระหว่างเมือง ระยะเร่งด่วน ๖ เส้นทาง (๕) ระบบขนส่งโดยสารทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและสามารถ เชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท	ศสน.มท.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๓) การส่งเสริมการลงทุนโดยตั้งศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจและการลงทุนประมาณ ๒๐ หน่วยงาน ให้คำปรึกษา พร้อมอำนวยความสะดวกให้นักลงทุน</p> <p>๔) การเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นประเด็นที่ รอง นรม.ด้านเศรษฐกิจ เน้นย้ำเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน การส่งออกบริการและการท่องเที่ยว</p> <p>๕) ปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งเป็นประเด็นที่ รมว.กษ. เน้นย้ำเกี่ยวกับความพยายามแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เช่น ข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน</p> <p>๒. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๘ สำหรับประเด็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคม และการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑) สถานการณ์พายุฤดูร้อน โดยให้ระมัดระวัง ตรวจสอบ เผ่าระวังสถานการณ์ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อประชาชน</p> <p>๒) ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย ได้แก่</p> <p>(๑) การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบผ่านทางสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ (Nano Finance) ที่สนับสนุนเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ราย ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี (๒) การดำเนินโครงการตลาดนัดชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอ ต้องระวังอย่าให้กลุ่มนายทุนเข้ามาหาผลประโยชน์จากโครงการ</p> <p>๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้พิการ รวมถึงการพัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มหาวิทยาลัยต่างๆ สร้างนักศึกษาที่สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งในภาพรวมของประเทศและศักยภาพของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนักศึกษากลุ่มแรงงานฝีมือ/ทักษะ เพื่อให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง</p> <p>๔) ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยการมอบเอกสารใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ซึ่งจะแบ่งการดำเนินการเป็น ๓ ระยะ รวมเนื้อที่ ๑๖๑,๒๒๙ ไร่</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๕) การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ขอให้ผู้คัดค้านการสร้างโรงงานกำจัดขยะในหลายพื้นที่ ได้ศึกษาโครงการนำร่องต้นแบบการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของ จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก</p> <p>๖) การคืนผืนป่าเพื่อประชาชน โดยเฉพาะป่าอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ ซึ่งดำเนินการแล้ว จำนวน ๓๕.๓๔ ล้านไร่</p> <p>๗) ศูนย์ดำรงธรรม โดยมีการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน ๑๕๖๗ มีประชาชนใช้บริการ จำนวน ๙๔๙,๗๘๘ เรื่อง ดำเนินการแล้ว ๙๐๗,๓๕๓ เรื่อง</p> <p>๘) ผังเมือง นายกรัฐมนตรีชมเชย และขอขอบคุณ มท. รวมทั้งข้าราชการทุกคนที่เกี่ยวข้องที่สามารถเร่งรัดจัดทำผังเมืองใน ๑๙ จังหวัด จนสำเร็จลุล่วง โดยคาดว่าสิ้นปี ๕๘ จะดำเนินการได้ครบทุกจังหวัด</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. การเตรียมรับมือสถานการณ์จากพายุฤดูร้อน นรม. เน้นการตรวจสอบเรื่องป้ายโฆษณา ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมถึงการเตรียมพร้อมให้บริการเรื่องไฟฟ้าแก่ประชาชน</p> <p>๒. โครงการตลาดนัดชุมชน ให้ พช. ระวังอย่าให้นายทุนเข้ามาหาผลประโยชน์ รวมถึงคอยเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน</p> <p>๓. การแก้ไขปัญหาขยะ ซึ่ง มท. ได้ดำเนินการตาม Roadmap ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ จะได้ขยายไปใน ๔ จังหวัดที่เหลือ</p> <p>๔. การดำเนินงานเรื่อง ศตธ. ซึ่งได้มีการฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ศตธ.” จำนวน ๒ รุ่น แก่ผู้ปฏิบัติงาน ศตธ. ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดทั่วประเทศแล้ว ควรพัฒนาและทบทวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่ปรับปรุงเฉพาะเรื่องโครงสร้าง และความรู้ให้บุคลากรเท่านั้น</p> <p>๕. ภารกิจที่ นรม. ได้สั่งการให้ มท. ดำเนินการรับความช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลผ่าน ศตธ. ทั่วประเทศ โดยเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ ๒๗ เม.ย ๕๘ ให้ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ ดำเนินการ ดังนี้ (๑) ติดตามและประสานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ปริมาณการรับบริจาคเงินและสิ่งของมีมากพอ</p>	<p>ปภ./ยผ./สธ./กพท./กพท.</p> <p>พช./จังหวัด</p> <p>รอง ปมท. (ส.)/สธ./ ยผ./กพท.</p> <p>สตร.สป.</p> <p>ปภ./ศตธ.จังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>สำหรับการส่งต่อความช่วยเหลือจากภูมิภาคไปส่วนกลาง (๒) ให้คัดเลือกสิ่งของบริจาคให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และอากาศของประเทศเนปาลที่ประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขณะนี้ (๓) เน้นการดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใส โดยให้จัดทำทะเบียนบัญชี และสรุปรายยอดการบริจาค</p>	
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ เม.ย. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สำคัญดังนี้</p> <p>๑. การแก้ไขปัญหาวិทยุชุมชนที่ผิดกฎหมาย ได้มอบให้ มท. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง มท. ได้แจ้งให้ ผวจ.ทุกจังหวัด ประสาน ตร. และ กสทช. ในพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อมูล ความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคการดำเนินการต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งนายอำเภอ และใช้กลไก ในฐานะ ผอ.รমন.จังหวัด สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการของ ตร. และ กสทช. แล้ว</p> <p>๒. EU ให้ใบเหลืองประเทศไทย กรณี EU ประกาศให้ใบเหลืองประเทศไทยเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU : Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) สรุปข้อกล่าวหาของ EU ใน ๓ ประเด็น คือ (๑) ประเทศไทยไม่สามารถปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๒) ไม่มีมาตรการในการเฝ้าระวังการกระทำ ความผิด (๓) ขาดมาตรการการควบคุมและการลงโทษผู้กระทำความผิด โดยใช้เวลา ๖ เดือน ในการปรับปรุง ซึ่ง EU จะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามา ประสานและแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห้วงเวลานี้ หากยังไม่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นจะมีการดำเนินการได้ใน ๒ แนวทาง คือ (๑) คงระดับใบเหลืองและให้ดำเนินการปรับปรุงต่อ หรือ (๒) ให้ใบแดง และห้ามส่งสินค้าอาหารทะเลไปยัง EU</p> <p>๓) กรณีเพลิงไหม้บ่อขยะ ให้ มท. และ ตร. สืบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ว่ามาจากการเกิดขึ้นเองอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น เพื่อวางมาตรการการแก้ไขปัญหามาไม่ให้เกิดขึ้น ซ้ำอีก รวมทั้งให้ มท. และ ทส. ร่วมกันรณรงค์ขอความร่วมมืองด เว้นการเผาป่าเพื่อการเกษตรด้วย</p>	<p>ศสน.มท.</p> <p>จังหวัด</p> <p>จังหวัดชายทะเล</p> <p>สถ./จังหวัด/ สนผ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๔) การห้ามเด็กนักเรียนหญิงคลุมฮิญาบ กรณีสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาห้ามเด็กนักเรียนหญิงคลุมฮิญาบ ได้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก โดยส่วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วยในข้อห้ามดังกล่าว ผู้แทน สขช. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าใน ๓ จขต. มีการสร้างกระแสเรียกร้องให้ผู้หญิงคลุมฮิญาบบนเครื่องครัด (คลุมแบบปิดหน้า) แทนการคลุมแบบเปิดหน้า ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบบุคคล</p> <p>๕) การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ให้จังหวัดที่มีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด ๕ ลำดับแรก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๕๘ ที่ผ่านมา ได้แก่ จ.สุรินทร์ ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ นครราชสีมา เชียงราย และพิษณุโลก ชี้แจงแผนฯ มาตรการฯ ที่ดำเนินการ และแนวทางการแก้ไขให้ สมบ. ทราบ</p> <p>๓. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ในวันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๘ มีจำนวน ๑๖ เรื่อง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ มท. ๕ เรื่อง โดย ๔ เรื่อง เป็นเรื่องที่ มท. ขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ปราจีนบุรี แพร่ และจังหวัดยะลา และเรื่องที่ มท. ขออนุมัติเข้าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตามข้อเสนอของ ปค.</p>	<p>จขต.</p> <p>ปภ./๖ จังหวัด</p> <p>หน่วยงานที่นำเรื่องเพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.</p>
๔. ขอราชการของ พช.	<p>อธิบดี พช. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. เรื่องการผลิตสุราแช่หรือสุราพื้นบ้าน สืบเนื่องจากข้อสั่งการของ รมว.มท. ให้ พช. ตรวจสอบผู้ผลิตผู้ประกอบการว่ามีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย มีการขออนุญาตจากกรมสรรพสามิตหรือไม่ มีการดื่มสุราพื้นบ้านแล้วส่งผลกระทบต่อจำนวนอุบัติเหตุหรือไม่ และให้ พช. ส่งเสริม ยกย่องสุราพื้นบ้านให้เท่าเทียมกับต่างประเทศ ซึ่ง พช. ได้ดำเนินการและรายงานให้ รมว.มท. ทราบแล้ว กล่าวโดยสรุป คือ มีการจดทะเบียนจำหน่ายสุรากับกรมสรรพสามิต จำนวน ๔,๑๙๓ ราย แต่ที่มีการจดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP เพียง ๒๓๖ ราย ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่าสุราชุมชนที่มีการจดทะเบียนเป็น OTOP ไม่มีผลเป็นนัยสำคัญต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ พช. ได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สุราพื้นบ้านให้เท่าเทียมกับต่างประเทศ</p> <p>๒. การขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับรูปแบบหมู่บ้านต่างๆ โดยเริ่มนำปราชญ์ชาวบ้านมาอบรม</p>	พช.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>สัมมนาทั้งจังหวัดเพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเชิญผู้นำหมู่บ้านจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริต่างๆ และให้นำไปขยายผลต่อ</p> <p>รอง ปมท. (ถ) เพิ่มเติม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในการพัฒนา ได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน ในปี ๕๘ ประมาณร้อยละ ๒๕ หรือประมาณ ๒,๔๐๐ หมู่บ้าน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือการขยายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง สำนักงาน กปร. ได้เสนอให้แต่ละหมู่บ้านทำประชาคม โดยของบหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยแยกการพัฒนา เป็น ๓ ระดับ ให้มีแผนชุมชนออกมา หมู่บ้านระดับที่ ๑ เป็นหมู่บ้านที่เริ่มพัฒนาเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วม ระดับที่ ๒ เน้นพัฒนารวมกลุ่มการต่อยอดจากการรวมกลุ่มที่มีอยู่แล้ว ระดับที่ ๓ ที่เป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมาอยู่แล้ว จะเน้นเรื่องการต่อยอดการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการรวมกลุ่มในการพัฒนาตนเองต่อไป เพื่อส่งเสริมอาชีพต่อไป ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นที่ สถ. เป็นกรรมการ รวมทั้งจะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดตามแนวทางของ สำนักงาน ก.พ.ร. ด้วย</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม ให้ติดตามเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่จะจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานในสังกัด พช.</p>	พช.
๕. ข้อราชการของ ปค.	<p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมนานนท์) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การจดทะเบียนแรงงาน ๓ สัญชาติ ส่วนที่ ๑ คือ ให้แรงงานที่จดทะเบียนไว้แล้วมารายงานตัว ข้อมูลถึงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๕๘ มีผู้มารายงานตัวเพื่อทำบัตรใหม่ ๒๖๐,๐๐๐ กว่าคน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒ มีเวลาดำเนินการถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ ขณะนี้ดำเนินการอยู่ใน ๘๓ ศูนย์ ทั่วประเทศ และส่วนที่ ๒ คือ การเปิดโอกาสให้แรงงานในกิจการประมง ใน ๒๒ จังหวัด มาจดทะเบียนใหม่ ข้อมูลถึงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๕๘ มีผู้เข้ามาจดทะเบียนแล้ว ๖,๓๗๒ คน</p> <p>๒. เรื่อง IUU ขณะนี้รัฐบาลกำหนดมาตรการ ๔ ประเด็นใหญ่ คือ (๑) มาตรการการแก้ไข พ.ร.บ. การประมง (๒) การกำหนดแผนปฏิบัติการ ซึ่งวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๘ กองทัพเรือได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนระดับชาติ (๓) การติด VMS คือ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบว่าเรือประมงไปทำการประมงอยู่ที่ใด ได้วัตถุติดจากการ</p>	ปค.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ประมงมาอย่างไร ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการ (๔) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-แจ้งออก เรือประมงที่จะออกจากท่าจะต้องมีการตรวจสอบ โดย กรมแรงงาน กรมเจ้าท่า กรมประมง และกองทัพเรือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ มท. เนื่องจากจะต้องมีการบูรณาการตั้งแต่การรับจดทะเบียนเรือ และการบูรณาการศูนย์ทั้ง ๒๘ ศูนย์</p> <p>๓. ความคืบหน้าเรื่องการแก้ไข พ.ร.บ. คนเข้าเมือง ได้มีข้อสรุปร่วมกันจากการประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๘ คือ ผู้รักษาการตามกฎหมายยังคงไว้ตามประกาศ คสช. เมื่อเดือน ก.ค. ๕๗ คือ นรม. และ รมว.มท. เป็นผู้รักษาการร่วมกัน แต่ตามมาตรา ๖ คือ การพิจารณาคนเข้าเมือง ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน</p> <p>๔. ร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการอภิปรายจาก สปช. ในส่วนที่กระทบต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ของ มท. และกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งมีอยู่ ๔ มาตรา ได้แก่ มาตรา ๘๒ (๓), มาตรา ๒๑๔, มาตรา ๒๘๔ (๕) และ มาตรา ๒๘๕ (๑)</p>	
๖. ข้อราชการของ ทด.	<p>รองอธิบดี ทด. (นายสุจิต จงประเสริฐ) รายงานว่า ทด. มีมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนนิติกรรมและการโอนมรดก ในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเภอใน จ.สงขลา โดยเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา ร้อยละ ๐.๐๑ ถึงปี ๒๕๖๐</p>	ทด.
๗. ข้อราชการของ สถ.	<p>รองอธิบดี สถ. (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของ สถ. โดยขณะนี้ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๓ โดยมีโครงการ งบประมาณ ๕๐๐ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องมีการคืนโครงการ จำนวน ๕๘ โครงการ และต้องขออนุมัติจากรมว.มท. ในการโอนงบประมาณข้าม อปท.</p> <p>๒. เรื่องแผนการจัดการขยะมูลฝอย ขณะนี้ ทส. ได้นำแผนการจัดการขยะมูลฝอยเข้าที่ประชุม ครม. ในการจัดการขยะ งบประมาณ ๖.๔ ล้านต้น ถ้าทำตามแผนได้จะสามารถกำจัดขยะได้ไม่น้อยกว่า ๓.๙ พันตัน/วัน</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้ สถ. เร่งรัด อปท. จัดทำเอกสารประกอบโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้</p> <p>๒. ให้ สถ. ให้ทุกจังหวัดเร่งรัดเรื่องท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการขยะ คัดแยกขยะให้เหมาะสม ทั้งใน อบต. และเทศบาล</p>	สถ.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) กปภ. ขยายบริการน้ำประปาในพื้นที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา รวมทั้งเร่งขยายบริการน้ำประปาองรับชุมชนขยายตัว จ.สุราษฎร์ธานี</p> <p>๓. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๑) รายงานเหตุการณ์พายุพัดทำให้ต้นไม้ และเสาไฟฟ้าล้มในหลายพื้นที่ของ กทม. เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๘ ทำให้เกิดไฟฟ้าดับหลายบริเวณ โดยเฉพาะที่ ถ.สารสิน เกิดความเสียหายแก่รถยนต์หลายคัน ซึ่ง กฟน. ได้เร่งดำเนินการแก้ไขเคลื่อนย้ายต้นไม้ และเสาไฟฟ้า โดยสามารถจ่ายไฟได้ตามปกติ เมื่อเวลา ๒๐.๐๐ น. และการนำรถเข็นเข้าไปช่วยยกต้นไม้ล้มพาดรางรถไฟฟ้ามหานครสายสีลม</p> <p>๒) กฟน. ออกหน่วยให้บริการชุมชนตลอดเดือน เม.ย. ๕๘ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา โดยให้บริการต่างๆ เช่น การขอไฟใหม่ รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา การให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในบริเวณชุมชน ฯลฯ</p> <p>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) รายงานความก้าวหน้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดำเนินงาน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘) ผลการดำเนินงาน ๒๓,๘๕๕ ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๒๒ เม.ย. ๕๘)</p> <p>๒) รายงานความก้าวหน้า โครงการสว่างไสวจ่ายไฟทุกครัวเรือน เป้าหมายการดำเนินงาน ๖๑,๒๗๑ ครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินการ (ม.ค. - ๕ ธ.ค. ๕๘) ผลการดำเนินงาน ๓๐,๑๕๔ ครัวเรือน (ม.ค. - มี.ค. ๕๘)</p> <p>๓) กฟภ. จัดงาน PEA KM Day ๒๐๑๕ ภายใต้แนวคิดของศาสตร์แห่งการเรียนรู้ สู่งานบริการที่เป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการนำการจัดการให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>๕. องค์การตลาด</p> <p>อต. จัดงานประเพณีสงกรานต์ ที่ปากคลองตลาด เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๕๘ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการค้า และชุมชนชาวปากคลองตลาด ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ โดยมีการทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ฯลฯ</p> <p>รอง ปมท. (ส) แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในวันที่ ๖ พ.ค. ๕๘ จะได้นำ</p>	<p>กฟน.</p> <p>กฟภ.</p> <p>อต.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ความเห็นของ กปน. และ กปภ. ในการปรับปรุงการบริหารงานโดยให้มีกฎระเบียบควบคุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชน ผู้บริโภค นำเรียน รมว.มท. เพื่อนำเข้าที่ประชุมดังกล่าว</p> <p>อธิบดี พช. ให้ความเห็นเพิ่มเติม รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ไม่ได้เป็นเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียว</p>	
<p>๑๑. เรื่องอื่นๆ</p>	<p>รอง ปมท. (ม) แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องผลการประเมินสถานการณ์ จชต. ซึ่งเป็นการแถลงของกองบังคับการตำรวจชายแดนภาคใต้ ถึงสถานการณ์ในรอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๕๗ - มี.ค. ๕๘) พบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มีจำนวนลดลง ร้อยละ ๕๐ คือ ผู้เสียชีวิตลดลง ๑๓๐ ราย ผู้บาดเจ็บลดลง ๑๘๓ ราย จึงมีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะดีขึ้น</p> <p>รอง ปมท. (ส) แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> วันที่ ๑ พ.ค. ๕๘ รมว.มท. เชิญ ผวจ. ในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับต่างประเทศ ประชุมมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการ มท. งานในรอบ ๓ เดือนข้างหน้า ที่เกี่ยวกับกับการต่างประเทศ จะมีการประชุมเกี่ยวกับงานชายแดนและงานต่างประเทศ ร่วมกับทูตอาเซียน เพื่อการเข้าสู่ AEC เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านกฤษฎีกาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ ทด. จัดทำแผนที่แนบท้าย เพื่อเสนอต่อ สศช. และเข้าสู่การพิจารณาใน ก.น.พ. อีกครั้งหนึ่ง เสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาเชิงรุก เกี่ยวกับราคาผลผลิตตกต่ำ โดยควรเชิญผู้แทน พณ. และ กษ. ร่วมหารือกับ มท. ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ <p>รทก. ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ) รายงานการแก้ปัญหาแรงงานนอกระบบ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ซึ่งมี นรม. เป็นประธาน และ ปมท. เป็นกรรมการ เพื่อแก้ปัญหาแรงงานนอกระบบให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง ประเด็นที่จะดำเนินการ คือ สํารวจข้อมูลแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบ คือ ไม่มีระบบประกัน ประมาณ ๒๕ ล้านคน ซึ่งเป็นแรงงานภาคเกษตร ร้อยละ ๑๕ นอกภาคเกษตร ร้อยละ ๑๐ และจะได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา</p>	<p>รอง ปมท. (ม)</p> <p>รอง ปมท. (ส)</p> <p>นายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>แรงงานนอกระบบของจังหวัด โดยมี ผวจ. หรือ รอง ผวจ. เป็นประธาน และแรงงานจังหวัดเป็นเลขานุการ</p> <p>ผต.มท. (นายสุรพล วาณิชเสนี) ได้แจ้งว่าในการตรวจราชการพบว่า มีโครงการของ อปท. บางแห่งต้องสนับสนุนงบประมาณมากกว่า ร้อยละ ๑๐ ซึ่งต้องขออนุมัติจาก สส. ขอให้เร่งอนุมัติด้วย</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ให้ทุกหน่วยงานรับข้อเสนอของ ผต.มท. ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่</p>	

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สือสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘